

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยโพสต์ ผจก.ออนไลน์	<b>บัตรคนจนไม่ต้องจ่าย 30 บาท</b> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า กรม.เห็นด้วยกับก.การคลังที่ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องจ่ายค่าบริการ 30 บาทในระบบบัตรทอง ขณะนี้เลขสิทธิการ สปสช. อยู่ระหว่างยกร่างประกาศรมว.สธ. คาดว่าจะเสนอมาให้ลงนามภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งไม่ต้องนำเข้าพิจารณาในบอร์ด สปสช. เพราะเป็นการออกประกาศตามมติกรม. สำหรับผู้ป่วยในระบบบัตรทองอีก 30 กว่าล้านคนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รพ.จะถามความสมัครใจการจ่ายเงิน 30 บาทเหมือนเดิม ซึ่งผู้ป่วยจะจ่ายหรือไม่ก็ได้
มติชน คอลัมน์นิวส์ไนต์	<b>ปลัดสธ.คนใหม่</b> -เสนอว่า รัฐบาลแต่งตั้งข้าราชการที่จะมาแทนผู้เกษียณฯ ในหลายกระทรวง โดยกระทรวงสาธารณสุขมีคุณสมบัติที่เจาะจงและได้แพทย์คนในเป็นปลัด สธ.
คมชัดลึก ข่าวสด มติชน	<b>ปัญหาเชื้อดื้อยา</b> -เสนอภาพอินโฟกราฟิก สธ.ขับเคลื่อนจัดการเชื้อดื้อยาภายใต้แนวคิด สุขภาพหนึ่งเดียว ตั้งเป้าลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาลงร้อยละ 50 ภายในปี 2564
มติชน เดลินิวส์ สวท.	<b>มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</b> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวในงานประชุมมหกรรมสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภายใต้แนวคิด "Together, Let's beat NCDs: ประชากรรัฐ ร่วมใจลดภัย NCDs" ว่า ประเทศไทยมีข้อมูลชัดเจนว่าขณะนี้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ที่พบมากที่สุดคือ โรคหลอดเลือดสมอง รองลงมา โรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้น เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ที่ผ่านมามีดำเนินการหลายเรื่องที่เป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่นๆ ได้ อาทิ การออกกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรณรงค์ลดหวาน มัน เค็ม ออกกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมไขมันทรานส์ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.จะเดินหน้าสานต่อแนวทางประชารัฐขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ พร้อมพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน ตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้เหลือ 10 ต่อแสนประชากร ภายในปี 2578
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย	<b>คัดกรองการได้ยินในทารกแรกคลอด</b> -เสนอข่าว นพ. เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ร่วมกับราชวิทยาลัย โสต คอ นสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการรณรงค์ "การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกคลอด" เพื่อค้นหาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้เข้าถึงบริการรักษา ตามยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาล โดยจัดบริการตรวจคัดกรองการได้ยินตั้งแต่แรกคลอดในรพ.ระดับจังหวัดของ สธ.ทุกแห่ง และอยู่ระหว่างขยายผลไปสู่รพ.ขนาดเล็ก หากพบว่ามีความบกพร่องทางการได้ยินจะส่งต่อเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาต่อไป ขอเชิญชวนประชาชนพาบุตรแรกคลอด หรือหากมีอายุ 1 ขวบแล้วสงสัยว่ามีปัญหาการได้ยิน ไปรับการตรวจคัดกรอง นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า พบอุปสรรคสำคัญของโครงการคือ ระบบส่งต่อมีข้อจำกัดในบางพื้นที่ สำหรับเครื่องช่วยฟังได้บรรจุอยู่ในสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแล้ว ส่วนหูหนวก 100% ที่ต้องผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง กำลังทบทวนเกณฑ์ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่าจะได้ผลคุ้มค่าหรือไม่ แต่ในต่างประเทศประเมินแล้วว่าคุ้มค่า เพราะทำให้เด็กสามารถได้ยินและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้
ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา	<b>ไขมันทรานส์</b> -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ อย. ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประกาศฯ ห้ามการผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ซึ่งเป็นแหล่ง

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หลักของไขมันทรานส์ รวมถึงอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ ว่า ประกาศฯ ไม่ได้ห้ามตรวจพบไขมันทรานส์ในอาหาร โดยรายละเอียดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ <a href="http://FDA.MOPH.GO.TH/SITES/FOOD/PAGES/MAIN.ASPX">FDA.MOPH.GO.TH/SITES/FOOD/PAGES/MAIN.ASPX</a></p>
<p>สวท. สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>อุทกภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก รมว.สธ. และปลัด สธ. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมที่รพ.พระจอมเกล้าฯ และรพ.ท่ายาง พบว่า มีแผนการทำงานตามนโยบายที่ให้ไว้ โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สั่งการให้รพ.ทุกแห่งในจังหวัดเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม แผนจัดบริการนอกสถานที่ แผนอพยพผู้ป่วย รวมทั้งสำรวจผู้ป่วยติดเตียง ในส่วนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่อง ได้จ่ายยาสำรองเพิ่มอีก 1 เดือน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม และให้สุขศึกษาประชาชนในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในช่วงน้ำท่วมและภายหลังน้ำลด</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึง เดลินิวส์</p>	<p><b>เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ</b></p> <p>-เสนอจดหมายจากกรมสุขภาพจิต ระบุว่า ได้เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยสั่งการให้รพ.จิตเวช 20 แห่งทั่วประเทศเตรียมป้องกันน้ำท่วมรพ. และเตรียมทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่ เวชภัณฑ์และยาทางจิตเวช พร้อมสนับสนุนเครือข่ายทุกอำเภอดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย และแจ้งเตือนประชาชนเตรียมการรับมือ เตรียมแนวทางแก้ไขหรือประนีประนอมกรณีเกิดความขัดแย้ง เช่น เรื่องการกั้นน้ำ เป็นต้น และมีข้อเสนอแนะครอบคลุม 1.วางแผนป้องกันความเสียหายและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในครัวเรือน 2.เตรียมการหากจำเป็นต้องอพยพ และ 3.ครอบครัวที่มีผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ควรเตรียมยาที่ต้องรับประทานเป็นประจำให้พร้อม หากยาใกล้หมดให้ไปพบแพทย์ก่อนวันนัด ถ้าไปรพ.ตามนัดไม่ได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออส.ใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วน 1323 หรือ 1669 ฟรี</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>เลี้ยงลูกด้วยนมแม่</b></p> <p>-เสนอสรุป กรมอนามัย ผนึกภาคีเครือข่าย รมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ภายใต้คำขวัญ “นมแม่คือรากฐานแห่งชีวิต” มีการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ การปกป้อง โดยการบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 โดยจัดระบบบริการสุขภาพที่สร้างความรอบรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงตั้งครรภ์และครอบครัว ตั้งแต่ฝากครรภ์ ต่อเนื่องถึงการจัดการบริการห้องคลอดคุณภาพ และการดูแลหลังคลอดที่ช่วยแม่ให้เริ่มให้นมลูกได้เร็ว โดยจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยช่วยเหลือให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ เช่น จัดตั้งคลินิกนมแม่เพื่อช่วยแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับโลก คือเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2568</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ขมิ้นชัน</b></p> <p>-เสนอสรุป นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. ลงพื้นที่ จ.ลพบุรี ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายขมิ้นชันคุณภาพระหว่าง อภ.และ 5 กลุ่มเกษตรกร ได้แก่ ลพบุรี 3 กลุ่ม ยะลา 1 กลุ่ม และตาก 1 กลุ่ม พร้อมเยี่ยมชมไร่นาหารสารประชา บ้านท่าเดื่อ้อย ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี</p>
<p>ไทยโพสต์ แนวหน้า</p>	<p><b>วัณโรค</b></p> <p>-เสนอสรุป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาและผลิตชุดตรวจหาเชื้อวัณโรค ด้วยวิธี LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION (TB-LAMP) ซึ่งเป็นเทคนิคตรวจสารพันธุกรรม DNA ตามแนวทางที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ ตรวจง่าย วัสดุใน 2 ชั่วโมง ราคาไม่แพง ช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>ลดบริโภคเค็ม</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยบริโภคเค็มสูงขึ้น 2-3 เท่าของปริมาณที่ร่างกายต้องการ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เครือข่ายฯ จึงประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ผลิตผลิตภัณฑ์ลดเค็มและติดฉลาก “ทางเลือกสุขภาพ” โดยมี 633 ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองแล้ว ขณะนี้อุตสาหกรรมเบหมิ่งสำเร็จรูปได้ตกลงกันว่าเบหมิ่งทุกสูตรของทุกบริษัทจะลดโซเดียมลง 5% สำหรับในคนวัยทำงานอายุ 20-30 ปี จะยังไม่ค่อยตื่นตัว ต้องค่อยๆ ให้ความรู้ โดยขณะนี้มียุทธศาสตร์ลดเกลือแห่งชาติ มีรมว.สธ.เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนในการรณรงค์ให้คนไทยลดบริโภคเกลือ ส่วนมาตรการทางกฎหมายอาจจะออกเป็นระยะ</p> <p>ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาพฯ สสส. กล่าวว่า จากการวิจัยปริมาณโซเดียมและโซเดียม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	คลอไรต์ในอาหารข้างทาง พบว่ากับข้าวและอาหารจานเดียวส่วนใหญ่มีโซเดียมเกินกว่า 1,500 มก.ต่อถุงหรือกล่อง ซึ่งเสี่ยงต่อสุขภาพ
แนวหน้า คอลัมน์ลึกลับ ในสนามข่าว	<b>บุหรีไฟฟ้า</b> -เสนอข่าว เครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้าเริ่มออกมาเคลื่อนไหวรวบรวมรายชื่อประชาชน 50,000 ชื่อ เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการการสาธารณสุข ขอให้พิจารณายกเลิกการแบนบุหรีไฟฟ้า เพราะมีข้อวิจักษณ์จากต่างประเทศว่าบุหรีไฟฟ้ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยกว่าบุหรีมวนมาก
ผู้จัดการรายวัน 360	<b>แอปฯ Chula care</b> -เสนอข่าว ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับ 5.กสิกรไทย และเมืองไทยประกันชีวิต จัดโครงการ CHULA CARE โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการให้บริการระบบการบริหารจัดการผู้ป่วย รวมถึงการรักษาทางไกล โดยจะเริ่มให้บริการผู้ป่วยคลินิกระบบประสาทก่อน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการรอคอยการพบแพทย์ที่รพ. และได้พัฒนาแอปพลิเคชัน CHULA CARE ที่จะช่วยให้รพ.บริการผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว อาทิ การแจ้งเตือนวันและคิวพบแพทย์ การแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ในการรักษา การแจ้งการชำระเงินผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร
แนวหน้า	<b>คลินิกผู้สูงอายุ กทม.</b> -เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงโครงการความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กทม.-ศิริราชพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชินี ว่า จะจัดทำคู่มือผู้สูงอายุ กำหนดเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุในรพ.ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และในเดือน ต.ค. 2561 จะเปิดคลินิกผู้สูงอายุแบบ DAY CARE 2 แห่ง ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า และจะขยายให้ครบ 6 กลุ่มเขต ในปลายปี 2561
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<b>จับหมอฟันเถื่อน</b> -เสนอข่าว น.ส.แสงจันทร์ สายสุวรรณ ชาวบ้าน ต.หนองนาคำ จ.อุดรธานี วางแผนจับหมอฟันเถื่อน หลอกทำฟันปลอมซี่ละ 500 บาท ซุดหินปูน 1,000 บาท มีผู้ถูกหลอกทำฟัน 3-5 ราย เสียเงินรายละ 7,000-10,000 บาท แต่คนร้ายหนีไปได้
แนวหน้า	<b>คดีหญิงสาวตรกรถเทอร์ลเลอร์</b> -เสนอความคืบหน้า คดีน.ส.นริศกานต์ ยาวีราช อายุ 19 ปี เสียชีวิตจากการตรกรถเทอร์ลเลอร์ และตรวจสอบพบว่ามี การนำกางเกงชั้นในของผู้ตายไปเผาทั้ง ทางครอบครัวจะเก็บศพไว้จนกว่าผลชันสูตรจะเสร็จ และจะแจ้งความดำเนินคดีกับพยาบาลที่สั่งให้นำกางเกงชั้นในไปทำลาย โดยญาติได้ติดต่อรพ.การุญเวชเพื่อขอดูกล้องวงจรปิด แต่ ผอ.รพ.แจ้งว่ากล้องเสีย ซึ่งหากรพ.ไม่ให้ดูกล้องวงจรปิด จะร้องเรียนไปยังสธ.
มติชน เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวต่างประเทศ	<b>ไวรัสอีโบล่า</b> -เสนอข่าว ก.สาธารณสุขตีอาร์คองโก เปิดเผยว่า มีผู้ได้รับการยืนยันติดเชื้ออีโบล่าเสียชีวิต 9 ราย นับตั้งแต่พบการระบาดอีกครั้งในเดือน ส.ค. ทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดนอร์ธคิวกู จึงประกาศการระบาดของเชื้ออีโบล่าเป็นครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. โดยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 33 ราย



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch